

## ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ผอ./รองผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นำเสนอเมื่อ : 17 เม.ย. 2557

ด่วนที่สุด ที่ ศฐ 04009/ว1438  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ก ๑๔๓๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม.๑๐๓๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๐๔๔  
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  
สถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
- (๒) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  
สถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา  
นราธิวาส ปัตตานี และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย  
อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งประกาศรับสมัคร  
สรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  
สถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มาให้สำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  
ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ  
การสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา  
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามประกาศที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ สำหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์  
เข้ารับการสรรหาและสถานที่สอบ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด่วนโหลดจากเว็บไซต์ของสำนัก  
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ที่ <http://personnel.obec.go.th> และประชาสัมพันธ์  
ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ จิระวุฒิ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๙๒

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

<http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1221.pdf>